

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว				
๑.๑ ผู้ที่นำเสนอที่ประชุม				
๑	อ.ดร.วิภาพ พ่างวังทอง	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒	อ.เกริก เจษภูานูวัฒน์	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๓	อ.จันทิมา ชูรัมย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๔	อ.วีรดา บัวบังใบ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๕	อ.พรณพิมล สุขวงษ์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๖	อ.วิชานีย์ ไจมาลัย	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๗	อ.กิริติ เก่งกล้า	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๘	อ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๙	อ.อรรถนมน ธรรมไชย	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๑๐	อ.ดร.สุขชาติร์ ประสมสุข	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
๑๑	อ.ดร.ศิริลักษณ์ สันพา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๒	อ.ภัทรา เอกประเสริฐ	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๒ ผู้ที่ดำเนินการตามมติที่ประชุม				
๑๓	อ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๔	ผศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะชา	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๕	อ.ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๖	ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๓ ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
๑๗	อ.วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๑๘	อ.วรกฤต แสนโกชน์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๑๙	อ.ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๒๐	อ.ดร.รัชนิวรรณ อังกรบุตร	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๒๑	ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑.๔ ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
๒๒	อ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒๓	อ.ดร.พจนศักดิ์ พงนา	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒๔	ผศ.ดร.ชนิตา ประดิษฐ์สถาพร	พยาบาลศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒๕	อ.เสถียร หันตา	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒๖	อ.สัณห์ชัย หยิวิยม	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒๗	อ.เกียรติกุล สุขสมสถาน	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒๘	อ.จิตรกุล สุวรรณเจริญ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒๙	อ.ดร.ประจวบ แผลมหลัก	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒. ผู้ที่รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
๓๐	อ.องอาจ มณีใหม่	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๑	อ.ดร.ศุภิพร คำชมภู	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๒	รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย	วิศวกรรมศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๓	อ.ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๔	อ.ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๕	อ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๖	อ.ดร.วรัชต์ มัชยัมบุรุษ	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๗	อ.ดร.ธิตี ไวกวี	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๘	อ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๙	อ.ธิวานนท์ พูพวก	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๐	ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๑	อ.ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๒	อ.อารยา รวมสำราญ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๓	อ.ดร.สุภาวดี บุญทา	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๔	อ.ธเนศ ทองเดชศรี	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๕	อ.ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๖	อ.อรญา อนุกุล	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๗	อ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๔๘	อ.ดร.อดิษฐ์ อำนวยพรเลิศ	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๔๙	อ.ดร.สิทธิชัย สิริวัฒน์วงศ์	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๐	อ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๑	ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๒	อ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๓	อ.ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๔	อ.ดร.ศิริพร แพรศรี	วิทยาลัยการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๕	อ.ยุพา ชาญวิกรัย	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๖	อ.ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๗	อ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๘	อ.ดร.กฤษชัย พูลเจริญ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๙	อ.ดร.สมคิด ยาเคน	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๐	อ.นัทธีธนนท์ พงษ์พานิช	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๑	อ.อังคณา ปานเทือก	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๒	อ.ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๓	ผศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๔	อ.ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๕	อ.วิลาสินี วดีศิริศักดิ์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๖	ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๗	อ.ดร.เนติ เงินแพทย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๘	ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๙	อ.ดร.ปิยะวรรณ เอมอ้อมนันต์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๐	อ.ณรงค์ นวลเมือง	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๑	อ.ดร.วัชรภรณ์ ปรีดาภิรมย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๒	รศ.ดร.ภพแก้ว พุทธรักษ์	วิทยาศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๓	อ.วารุณี จันทร์ทอง	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๔	ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค	เกษตรศาสตร์ฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๕	อ.นสพ.สมชาติ ชนะ	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๗๖	พันตรี ทพ.อานันท์ จักรอิสราพงศ์	ทันตแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๗	อ.กฤษฎา ใจแก้วทิ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๘	อ.ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๙	อ.ดร.ณภัทร ศรีรักษา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๘๐	อ.ดร.ธัชพล เมธารัฐกุล	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๘๑	อ.ดร.กฤตปักษ์ ต้นต้อมรกุล	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓. ผู้ที่รอผลทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ				
๘๒	อ.รตนพรรัช สุขชาติ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๓	อ.ดร.วสันต์ คำสนาม	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๔	อ.ดร.วีระพงษ์ กิตติวงศ์	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๕	อ.อดิสร ประสิทธิ์ศักดิ์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๖	อ.ดร.วิฑนมนภัทร พุทธโรตม์ผล	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๗	อ.ดร.บงอร สวัสดิ์สุข	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๘	อ.ชิตพงษ์ โพธิ์รังสิยากร	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๘๙	อ.ดร.สุกัลยา ภูทอง	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๐	อ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๑	อ.ยีนยง กันทะเนตร	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๒	อ.สุภารัตน์ อัจหาญ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๓	อ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๔	ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๕	อ.วีระชัย ศิลประกอบ	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๙๖	อ.ดร.อรอำไพ จำภา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
๙๗	อ.ดร.สรายศ รุ่งเรืองใจ	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๙๘	ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๙๙	อ.ปรียเนตร วิไลรัตน์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๑๐๐	อ.ดร.บุญช่วง บุญสุข	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๑๐๑	อ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑๐๒	อ.เสกสรรค์ ทองดีป	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๑๐๓	อ.ดร.อรุณย์ภักดิ์ พิทักษ์พงษ์	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๑๐๔	อ.ดร.สุวีวัลย์ บำรุงไทย	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา

ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒